

## สรุปการประชุม

คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 13.00 น.- 15.30 น.

\*\*\*\*\*

### ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสถานประกอบกิจการ และให้ประสานติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อคำถามของผู้ดูแลระบบ Platform “Thai Stop COVID” ส่วนกลาง กรมอนามัย เนื่องจากกระบวนงานมีข้อคำถามที่เปลี่ยนแปลงจากของเดิม มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานและนำเสนอในครั้งถัดไป</p> <p>1.2 ให้ส่งข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่เข้ามาตอบแบบประเมินในระบบในจังหวัดชลบุรี เพื่อการลงพื้นที่สุ่มประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบตรวจประเมินของกรมอนามัย เชิงคุณภาพโดยใช้ชุดทดสอบ DOH Test kits and DOH Hygiene package เพื่อเฝ้าระวัง 6 กิจการที่ได้รับการผ่อนปรน ในวันที่ 8 พ.ค. 63</p> <p>1.3 การปิดหมุดและลงพิกัด GPS และการส่งประกาศนียบัตรให้กับพื้นที่รวมทั้งการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบให้กลุ่มพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ</p>	<p>- ให้ติดตามกระบวนกรดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสถานประกอบกิจการ และ</p> <p>- ให้ส่งข้อมูลของสถานประกอบกิจการที่เข้ามาตอบแบบประเมินในระบบในจังหวัดชลบุรี ให้กับกลุ่มพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรีดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

\*\*\*\*\*

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>1.2 ข้อสั่งการจากท่านสาธารณสุขนิเทศก์ ให้สนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้สอบถามพื้นที่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณและจัดมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ และได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปิดเทอม ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว</p> <p>1.3 กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางการบริการคนผมงและนมสำหรับเด็ก ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ได้เผยแพร่ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1.4 การดำเนินงานเฝ้าระวังการตายมารดาจัดให้มีการทบทวนแผน RCA (Root Cause Analysis) ในวันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ทบทวนกรณีศึกษาจำนวน 5 Case กำหนดให้ประชุมออนไลน์ และใช้สถานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เครือข่ายของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6</p> <p>1.5 สนับสนุนการสร้าง Health Literacy โดยเน้นเรื่อง การสื่อสาร “โรงเรียนพ่อแม่” จากข้อมูลวันที่ 7 พ.ค. 2563 มีผู้เข้าใช้งานสะสม จำนวน 7,030 ครั้ง ผู้ใช้จำนวน 2,292 ราย โดยพบว่าจังหวัดจันทบุรีมีผู้ใช้งานมาก</p>	<p>- ให้ติดตามและสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้กับพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย</p>
2.	<p>2.1 ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” จากประเด็นเดิม ที่ยังไม่มีการลงข้อมูลในกลุ่มเด็กเรียนกวดวิชา ซึ่งได้ประสานและตรวจสอบพบว่า เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมและสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณครูไม่ได้ประจำการที่โรงเรียนจึงไม่ได้เข้าไปทำแบบประเมิน จะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเปิดภาคเรียน และต้องให้ผู้บริหารเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าวจึงยังไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้</p>	<p>- ให้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต ศึกษารายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใน Platform “Thai Stop COVID” เปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ เนื่องจากมีการผ่อนปรน</p>	<p>Cluster วัยเรียน</p>

3.	<p>3.1 จากมติการประชุมของสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย วันที่ 12 พ.ค. 2563 ได้ชี้แจงการดำเนินงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ฯ ให้แต่ละเขตสามารถดำเนินการจัด ประชุมหรือไม่ต้องจัดประชุม โดยกำหนดให้เป็นการบริหารจัดการของ พื้นที่ซึ่งไม่ได้บังคับเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดประชุมเป็นไปได้ยาก มีความเสี่ยงให้พื้นที่พิจารณา ตามความเหมาะสม และเนื่องจากคณะกรรมการระดับชาติมีการ เปลี่ยนแปลง จึงได้ประสานพื้นที่เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ชุดใหม่ขึ้น</p> <p>3.2 การประเมิน YFHS กำหนดให้มีคงเดิมตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการบริการที่มีมาตรฐานให้วัยรุ่นเข้าถึง เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยให้ จัดเป็นการประเมินแบบออนไลน์ เพื่อสะดวกในการดำเนินงาน และ ส่วนกลางกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงข้อมูลในโปรแกรมการใช้งาน ซึ่ง พื้นที่จะสามารถเข้ามาติดตามผลการดำเนินงานได้ และข้อมูลทั้งหมดจะ ถูกเก็บเป็นคลังข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้</p>	<p>- ใหัรวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูลการ เฝ้าระวังตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น ในภาพของเขต และเจาะลึกในภาพ ของ 8 จังหวัดและ ข้อมูลวิชาการ, การใช้ พรบ.ป้องกันการ ตั้งครรภ์ฯ และการ คุมกำเนิดกึ่งถาวร ตั้งครรภ์ซ้ำ หรือ YFHS จะทำให้เราเห็น ถึงปัจจัยความสำเร็จมี ประเด็นใดบ้างและ ประโยชน์ที่จะได้รับ และนำเสนอให้ ส่วนกลางรับทราบ</p>	Cluster วัยรุ่น
4.	<p>4.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล ใน Platform “Thai Stop COVID” ปัจจุบันมีข้อมูล ทั้งหมด 200 โรงงาน ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 71 โรงงาน จังหวัดระยอง 76 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 43 โรงงาน จังหวัด สมุทรปราการ 5 โรงงาน และนอกเขต 5 โรงงาน มีโรงงานที่ไม่ผ่าน จำนวน 95 โรงงาน และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ผ่านเรื่อง การอบรมให้ความรู้, การ จัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร และการคัดกรองความเสี่ยง ซึ่งได้จัดส่งสื่อ ความรู้ที่สำคัญให้สถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบมีความรู้ใน การดำเนินงานที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันตนเองจาก โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.2 Platform “Thai Stop COVID” มีการปรับเปลี่ยนให้ใช้ 1 User ต่อ 1 สถานประกอบการ ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถลงข้อมูลให้ได้ จึงได้ ประสานให้สถานประกอบการเป็นผู้ลงข้อมูลด้วยตนเอง</p>	<p>- ให้ติดตาม กระบวนการที่ส่ง ข้อมูลให้ส่วนกลาง และสะท้อนข้อมูล กลับไปให้กับสถาน ประกอบการ เพื่อ ปรับปรุงการ ดำเนินงานและ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ และวัย ทำงานสามารถบูรณา การงานได้ดีกับพื้นที่</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อ Infographic และคลิปวิดีโอ ให้ทุกจังหวัด ผ่านช่องทางไลน์ CM CG ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มงานทันตกรรมในเขตฯ และส่วนงานทันตกรรมมีการเผยแพร่ QR Code ให้บริการปรึกษาหมอพื้น ออนไลน์ โดยมีหมอพื้นทั่วประเทศร่วมตอบคำถาม มีการโต้ตอบจากแพทย์ จริง และได้ดำเนินการเผยแพร่ให้ทุกกลุ่มเพื่อเผยแพร่ไปสู่ประชาชน</p> <p>5.2 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 189 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์</p>	<p>- ให้ผู้รับผิดชอบดู ประเด็นเชิงลึกของ ตัวเองเพื่อสะท้อน กลับให้กับพื้นที่ ซึ่ง อนาคตข้อมูลจะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ

	<p>มีจำนวน 101 วัด คิดเป็นร้อยละ 53.4 วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 88 วัด คิดเป็นร้อยละ 46.56 ได้คืนข้อมูลให้กับสำนักงานสาธารณสุขทุกวันศุกร์ โดยผู้รับผิดชอบงานจะรวบรวมข้อมูลในวันพุธ และวิเคราะห์ข้อมูลให้พื้นที่ ส่งใน Line Group ของผู้รับผิดชอบงาน พบว่ามี 2 จังหวัดที่ยังไม่มีการลง ข้อมูลเข้ามา คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี และประเด็นที่ไม่ผ่าน เกณฑ์จะเป็นเรื่อง การไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ของการปฏิบัติตัวป้องกันโรค การสังเกตอาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรค ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุน ชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียกร้อย แล้ว และให้ใช้ 1 User ต่อ 1 ศาสนสถาน ในการลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” เพื่อป้องกันการลงข้อมูลซ้ำซ้อน</p>	<p>- ให้ติดตามการใส่ชื่อ ในใบประกาศนียบัตร ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากชื่อผู้ประสาน ขอให้ปรับเปลี่ยนเป็น ชื่อของเจ้าอาวาสวัด หรือชื่อหัวหน้า รพ. สต. เพื่อให้มีความ น่าเชื่อถือ</p> <p>- เนื่องจาก จ.ชลบุรียัง ไม่มีการลงข้อมูล ผาก ประเด็นนี้ให้ กลุ่ม พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมประสาน ช่วยในการดำเนินการ ชี้แจงพื้นที่</p>	<p>Cluster วยผู้สูงอายุ (ต่อ)</p>
<p>6.</p>	<p>6.1 ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่สุ่มประเมิน Setting ต่างๆ เยี่ยมเสริมพลัง และสร้างความรอบรู้ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบตรวจประเมินของกรมอนามัย เซึ่ง คุณภาพโดยใช้ชุดทดสอบ DOH Test kits and DOH Hygiene package เพื่อเฝ้าระวัง 6 กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตลาดสด /ตลาดนัด</li> <li>2. ร้านอาหาร/แผงลอย</li> <li>3. ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท/ร้านสะดวกซื้อ</li> <li>4. ร้านเสริมสวย/ แต่งผม</li> <li>5. สวนสาธารณะ</li> <li>6. สถานที่ให้บริการสปา อ่างน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์</li> </ol> <p>6.2 ได้ติดตามการจัดการขยะในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะไม่ทราบ กระบวนการ เนื่องจากการบริหารจัดการเป็นส่วนกลางดำเนินการ มีการ รับรองจากกรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งในเขต สุขภาพที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง และจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง</p> <p>6.3 จากหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาถังขยะแดงในพื้นที่ควบคุมโรคของ รัฐ (State Quarantine) แต่พบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย</p>	<p>- ให้ติดตามและ คาดการณ์สถานการณ์ ในอนาคต ศึกษาดู รายละเอียดที่ เปลี่ยนแปลงใน Platform “Thai Stop COVID” เปรียบเทียบของเดิม และของใหม่ เนื่องจากมีการผ่อน ปรนสถานประกอบ กิจการในอาทิตย์หน้า เป็นต้นไป และ ให้เตรียมยกระดับ Thai Stop COVID เป็น Platform หลัก ในระดับประเทศเมื่อ ถูกประกาศว่าเป็น ส่วนหนึ่งของศูนย์ บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ</p>	<p>กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม</p>

	<p>หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ และร้องขอไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องรายงานข้อมูลให้กับสำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในระดับเขตสุขภาพต่อไป และได้สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเก็บขยะติดเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>6.4 คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) จะเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ทั้งหมด</p> <p>6.5 มีนวัตกรรมส่งคัดเลือก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ เรื่องคลินิกจิตอาสา ARI เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลสนามชัยเขต เป็นนวัตกรรม เกี่ยวกับการนำ PVC เป็น Distancing</p> <p>6.6 ติดตาม เรื่อง การระบายอากาศ ตามหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการจัดการโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospital) ยังไม่ได้รับคำตอบจากส่วนกลาง ซึ่งศูนย์ฯ อาจจะดำเนินการจัดทำแบบประเมิน อยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนกลาง</p> <p>6.7 ข้อเสนอของท่านสาธารณสุขนิเทศก์เน้นการให้คำแนะนำกับพนักงานโรงแรม เกี่ยวกับสถานที่ ให้ผู้รับผิดชอบงานศึกษารายละเอียด ก่อน-หลังการผ่อนปรนมาตรการ และติดตาม Setting ต่างๆ ที่จะมีการผ่อนปรนในอนาคต รวมทั้งศึกษาความแตกต่างเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการจัดการโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospital) กับ Setting โรงแรม และให้ส่งข้อมูลรายละเอียดการอบรมเจ้าหน้าที่ เก็บขยะติดเชื้อ ให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรวบรวมในสรุปรายงานประจำสัปดาห์ต่อไป</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)</p> <p>- ให้ส่งข้อมูลการลงพื้นที่ประเมิน Setting ต่างๆ ให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</p> <p>- กระบวนการใน State Quarantine มีทหารเป็นผู้ดูแล ทำให้มีการจำกัดคนเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 6 ได้ส่งไป 3 คน และกรมอนามัยคาดหวังสูง เนื่องจาก เขตสุขภาพที่ 6 มี State Quarantine อยู่มาก</p> <p>- มอบนายชาญศักดิ์ เทพมาลี ติดตามระบบการจัดการขยะติดเชื้อ จำนวนขยะติดเชื้อ มีปัญหาใน State Quarantine หรือไม่อย่างไร</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p>
7.	<p>7.1 โรงพยาบาลได้จัดให้มีการบริการตามปกติ และมีผู้มารับบริการจำนวนมากขึ้น ซึ่งได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยคัดกรองผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>7.3 จากการประชุม ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) โดยจังหวัดชลบุรี มี State Quarantine จำนวน 8 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง</p> <p>7.4 การจัดการเรื่อง ขยะติดเชื้อ ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) และการสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มเด็กและสตรีมีครรภ์ ซึ่งจะใช้ Google form ในการประเมิน และให้คำแนะนำต่างๆ</p> <p>7.5 ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และมีการส่งมอบชุด gift set จำนวน 154 ชุด</p>	<p>- ให้บริหารจัดการควบคุมสต็อกชุดสนับสนุนในการจำหน่ายของออกจากส่วนกลางศูนย์ฯ และให้ส่งมอบชุด gift set กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสิ่งของที่เป็น</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

8.	<p>8.1 Thai Stop COVID มีการพัฒนาและปรับปรุงทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหาเพื่อใช้ในระดับประเทศ แบ่งเป็น ช่วงก่อนและหลังการผ่อนปรนมาตรการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563</p> <p>8.2 ข้อมูลการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Thai Stop COVID เขตสุขภาพที่ 6 ก่อนการผ่อนปรน พบว่า มีการประเมินทั้งหมด 1,552 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 1,186 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 366 แห่ง</p> <p>8.3 ข้อมูลการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Thai Stop COVID กลุ่มผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข พบว่า เขตสุขภาพที่ 7 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการประเมินมากที่สุด จำนวน 709 แห่ง ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 4 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต พบว่ามีการประเมิน จำนวน 523 แห่ง แบ่งเป็น จ.ปราจีนบุรี จำนวน 166 แห่ง , จ.ชลบุรี จำนวน 141 แห่ง , จ.สมุทรปราการ จำนวน 87 แห่ง , จ.ระยอง จำนวน 52 แห่ง , จ.จันทบุรี จำนวน 33 แห่ง , จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 33 แห่ง , จ.สระแก้ว จำนวน 6 แห่ง และ จ.ตราด จำนวน 5 แห่ง โดย Setting ที่มีการประเมินมากที่สุด ได้แก่ ร้านเสริมสวย จำนวน 232 แห่ง รองลงมา ร้านอาหาร จำนวน 174 แห่ง และตลาด จำนวน 73 แห่ง</p> <p>8.4 แบบสอบถามความเห็นเรื่อง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตน ภาพรวมประเทศ พบว่า อุดรธานี มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 403 คน ในส่วนเขตสุขภาพที่ 6 มีการตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน ซึ่งทั้ง 13 ข้อคำถาม พบว่ามีผู้ตอบเห็นด้วยมาก มากที่สุดในทุกข้อ และหากมีการลงพื้นที่ ขอให้ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามดังกล่าวด้วย</p>	<p>- ให้นำเสนอข้อมูลเชิงลึก หลังการผ่อนปรนมาตรการ</p> <p>- ให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำข้อสั่งการ/ประเด็นที่ต้องติดตาม/ความก้าวหน้า ในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>
----	--	--	---

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี  
นางสาวพรวิมล นภาศัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษณ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

\*\*\*\*\*

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ได้รับมอบจากผู้ตรวจเขตสุขภาพและสาธารณสุขนิเทศก์ วันที่ 11 พ.ค. 2563 ให้ศูนย์อนามัยฯ สนับสนุนการดูแลกลุ่มเปราะบาง กลุ่มแม่และเด็กที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ได้จัดวางระบบและแผนการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน (Flowchart) และพัฒนาฐานข้อมูล และกรมสุขภาพจิตได้มีส่วนร่วมการดำเนินงานด้วย และได้จัดทำ Google form ร่วมกับกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตั้งครรภ์ จำนวน 6 แห่ง 10 คน เด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี และเด็ก อายุ 6-15 ปี 4 แห่ง จำนวน 11 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และได้จัดทำแนวทางการจัดบริการสุขภาพของการตั้งครรภ์ของสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <p>1.2 การทบทวนแผน RCA (Root Cause Analysis) ในวันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังศูนย์นมแม่โรงพยาบาลชลบุรี ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลา 12.30-13.30 น. ทบทวนกรณีศึกษาจำนวน 5 Case และเวลา 13.30-16.30 น. จัดประชุมงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และในวันที่ 21 พ.ค. 2563 ได้จัดประชุมแผน 6 เดือน งานสตรีและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 6 และวันที่ 5 มิ.ย. 2563 เป็นการติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เวลา 13.30 น.-15.30 น.</p> <p>1.3 การดำเนินงานเฝ้าระวังการตายมารดา พบว่ามีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 12 ราย ในภาพประเทศพบอัตราตายมารดา ร้อยละ 19.45 ในเขตสุขภาพที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 24.97 ภาพรวมระดับประเทศในเดือน พ.ค. มารดาเสียชีวิต 57 คน พบสูงสุดในเขต 12 จำนวน 11 คน รองลงมาเป็นเขต 6 จำนวน 10 คน พบสูงสุดในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน และจัดทำกระบวนการ และจัดการข้อมูลมารดาตายย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 51 ราย และคณะกรรมการได้ประสานข้อมูลและทบทวนกระบวนการ RCA จากข้อมูลสรุปการตายมารดา ส่งให้ MCH ภาคตะวันออกเฉียงใต้กับ สาธารณสุขนิเทศก์ , MCH Board และผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้รับการตอบรับจากจังหวัดเป็นอย่างดี ผู้รับผิดชอบจะประสานงานการกับพื้นที่ในการส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการรับทราบต่อไป</p>	<p>- ให้ติดตามและสนับสนุนการดูแลกลุ่มเปราะบาง แม่และเด็ก ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยในระยะเวลา 14 วัน ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>- เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเขตนำร่อง State Quarantine กลุ่มแม่และเด็ก ให้นำข้อมูลจากการดำเนินงานมาศึกษาและพัฒนาต่อเป็นงานวิจัย</p>	<p>Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย</p>

	<p>1.4 สนับสนุนการสร้าง Health Literacy โดยเน้นเรื่อง การสื่อสาร “โรงเรียนพ่อแม่” จากข้อมูลวันที่ 7 พ.ค. 2563 มีผู้เข้าใช้งานสะสม จำนวน 7,146 ครั้ง ผู้ใช้จำนวน 3,054 ราย โดยพบจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากที่สุด</p>		Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย(ต่อ)
2.	<p>2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นช่วงทดลองเรียนออนไลน์และเตรียมตัวเปิดเทอม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ของเด็กวัยเรียน ระดับโรงเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ พบว่าครอบครัวและผู้ปกครองมีปัญหาที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับบุตรหลาน และต้องเตรียมให้ความรู้และสอนทำการบ้านให้บุตรหลานจึงเกิดความเครียดในผู้ปกครอง ในบางครอบครัวมีปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนให้บุตรหลานได้ และมีสิ่งเร้าที่ทำให้เด็กไม่สนใจในการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนออนไลน์ ทำให้การติดตามการเรียนที่ควบคุมได้ยาก กรมอนามัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเตรียมทำแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา จะให้เรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และเตรียมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ในต้นเดือนมิถุนายน และเตรียมจัดงานประชุม Kick off กลางเดือนมิถุนายน</p> <p>2.2 ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” พบว่ามีการลงข้อมูลเพิ่มขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา และพบปัญหาในพื้นที่สอบถามเรื่องการประเมินให้เจ้าของสถานศึกษารับรองตนเอง และยังไม่เห็นความสำคัญของการประเมิน Platform “Thai Stop COVID” เท่าที่ควร แต่บางจังหวัดได้รับหนังสือและดำเนินการตามที่ร้องขอ โรงเรียนได้ดำเนินการติดต่อผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสื่อสารมาตรการ Social distancing สามารถทำได้ดี</p> <p>2.3 ได้กำหนดวันลงพื้นที่เยี่ยมประเมินติดตามเรื่องการจัดการมาตรฐานโรงเรียนตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ระยอง โดยกำหนดให้เป็นจังหวัดละ 1-2 แห่ง ในวันที่ 25 มิ.ย.63</p>	<p>- เนื่องจากการลงพื้นที่เป็นบทบาทของกลุ่มสิ่งแวดล้อมในการประเมิน จึงได้กำหนดผู้รับผิดชอบประกอบด้วย ทีมส่งเสริมสุขภาพและทีมสิ่งแวดล้อมให้จัดเตรียมทีมในการลงพื้นที่ กำหนดเป็นพื้นที่ใกล้ๆ ชลบุรีสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และระยอง</p> <p>- ให้ติดตามคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน เรื่อง การเรียนออนไลน์ที่กรมอนามัยได้ดำเนินการ เพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ผู้ดูแลเด็กและประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่ต่อไป</p>	Cluster วัยเรียน
3.	<p>3.1 ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น โดยประเมินในโรงพยาบาลและสถานบริการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นที่มาใช้ในคลินิก ช่วงอายุ 10-19 ปี จะมีการประเมิน 2 รอบในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ผู้รับผิดชอบได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.2 จากสถานการณ์เขตสุขภาพที่ 6 พบการตั้งครรภ์สูงในวัยรุ่น และพบข้อมูลการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคซิฟิลิส ใน จ.จันทบุรี จ.ตราด และจ.ระยอง ช่วงอายุ 15 – 24 ปี ข้อมูลจากกรมควบคุม</p>	<p>- ให้เตรียมทำแผนการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2564 และวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ 8 จังหวัด เกาะลี้ในภาพของ 8 จังหวัด</p>	Cluster วัยรุ่น



	<p>โรค จึงให้ความสำคัญการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น และกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ในเรื่อง การเข้าถึงบริการ การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิดในวัยรุ่นในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้รับผิดชอบงานจะดำเนินการเก็บข้อมูลในเขตสุขภาพเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานในเชิงพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>3.2 การประเมิน YFHS กำหนดให้จัดเป็นการประเมินแบบออนไลน์ และได้ประสานพื้นที่ จ.ตราด เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ และติดตามเรื่อง สภาดังกล่าวและเยาวชน พบใน จ. ระยอง มีความเข้มแข็ง ทั้งในภาพจังหวัดและในภาพประเทศ</p> <p>3.3 ได้รับการประสานจากส่วนกลาง ประชุม Conference เรื่อง RSA ในวันที่ 26 พ.ค. 2563 ของภาคีเครือข่ายทุกศูนย์เขต 1-12 ร่วมรับฟังการรูปแบบการดำเนินงานยุติการตั้งครรภ์</p>		
4.	<p>4.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล ใน Platform “Thai Stop COVID” ปัจจุบันมีข้อมูล ทั้งหมด จำนวน 221 โรงงาน พบโรงงานที่ไม่ผ่าน จำนวน 95 โรงงาน และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ผ่านเรื่อง การอบรมให้ความรู้, การจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร และการคัดกรองความเสี่ยง ซึ่งได้จัดส่งสื่อความรู้ที่สำคัญให้สถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบมีความรู้ในการดำเนินงานที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันตนเองจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>4.2 ลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานการนิคมมาบตาพุด และสำนักงานการนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มอบถุงฮีโร่รักษ์โลก (ถุงซิปลดการแพร่เชื้อ) เพื่อต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา(โควิด-19) แก่สถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานการนิคมมาบตาพุด และสำนักงานอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง และให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา ได้แก่ การกินร้อน ใช้ช้อนตนเอง การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการใช้ชุดทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (SI-2) ,ชุดทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค(อ.11) และชุดทดสอบคลอรีนในน้ำ (อ.31) ในวันที่ 19 พ.ค. 2563 และร่วมกิจกรรมกับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 22 พ.ค. 2563 และบูรณาการร่วมกับงานสิ่งแวดล้อมในเรื่องความสะอาด น้ำบริโภค , Healthy Canteen และการจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>- ให้ขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” โดยบูรณาการงานของวัยทำงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ เขตสุขภาพที่ 6 และการลงพื้นที่ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันดูแลตนเอง ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	Cluster วัยทำงาน

5.	<p>5.2 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” พบว่าจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงข้อมูลในระบบแล้ว ได้คืนข้อมูลให้กับสำนักงานสาธารณสุขทุกวันศุกร์ โดยผู้รับผิดชอบงานจะรวบรวมข้อมูลในวันพุธ และวิเคราะห์ข้อมูลให้พื้นที่ ส่งใน Line Group ของผู้รับผิดชอบงาน ในจังหวัดตราดได้ดำเนินการปิดระบบ Google form ที่ให้จังหวัดลงข้อมูลแล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อน และประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะเป็นเรื่อง การไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ของการปฏิบัติตัวป้องกันโรค การให้ความรู้ การสังเกตอาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรค ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุนชุดความรู้ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ให้ผู้รับผิดชอบคุณภาพรวมของงานที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับงานของกรมอนามัยที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม ให้บูรณาการในงานของตนเอง และติดตามต่อเนื่อง</p>	Cluster วยผู้สูงอายุ
6.	<p>6.1 ได้ติดตามการจัดการขยะในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรีมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้บริหารจัดการ โดยเฉลี่ยโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีขยะ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งอยู่ระหว่างการหาข้อมูลจำนวนห้อง จำนวนขยะเพื่อคาดการณ์จำนวนขยะต่อคนต่อวันและประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ</p> <p>6.2 ติดตาม เรื่อง การระบายอากาศ ตามหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการจัดการโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospital) ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสรุป คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดินภายในอาคาร</li> <li>2) กรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใช้กลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ กลอุปกรณ์นี้ต้องทำงานตลอดเวลาระหว่างที่ใช้สอยพื้นที่นั้น และการระบายอากาศต้องมีการนำอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนด</li> </ol> <p>6.3 ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานประกอบการที่รับการผ่อนปรนในระยะแรก/ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบชุด DOH Hygiene ในพื้นที่ตลาดบ้านสวน ซอย 11 และตลาดนาป่า</p> <p>6.4 ได้รับสิ่งสนับสนุนจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ส่งวัสดุสาดิต น้ำยาฆ่าเชื้อ 750 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์อนามัยที่ 6 จำนวน 75 ชุด และผู้รับผิดชอบจะดำเนินการจัดสรรให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป</p>	<p>- ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ทั้งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีกี่แห่ง</p> <p>- ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับขยะในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ทุกแห่ง ว่ามีมาก-น้อยอย่างไร เพื่อคาดการณ์ขยะได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนคน</p> <p>- ให้ศึกษาวิธีการระบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) แต่ละแห่งว่าดำเนินการอย่างไร และรูปแบบไหนดำเนินการได้ดีที่สุด</p> <p>- ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Setting ศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการระบาย</p>	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

	<p>6.5 แผนดำเนินการลงพื้นที่ที่สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 คาดการณ์ว่า จะลงพื้นที่ที่รณรงค์ให้ความรู้ ในห้างสรรพสินค้า</p>	<p>อากาศตามกฎกระทรวงฯ หากมีปัญหา ข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่ คุณสิทธิทัตน์ พาณิชย์</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</p>																		
<p>7.</p>	<p>7.1 วันที่ 14-20 พ.ค. 2563 ลงพื้นที่รณรงค์และมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดพนัสนิคม</li> <li>- ตลาดนาป่า</li> <li>- ตลาดบ้านสวน ช. 11</li> <li>- พื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</li> </ul> <p style="text-align: center;">ตารางแสดงจำนวนการจัดสรรวัสดุ-อุปกรณ์</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">หน้ากากอนามัย (แพ็ค)</th> <th colspan="2">เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ (หลอด)</th> <th colspan="2">สบู่ (ขวด)</th> </tr> <tr> <th>มอบ</th> <th>คงเหลือ</th> <th>มอบ</th> <th>คงเหลือ</th> <th>มอบ</th> <th>คงเหลือ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>340</td> <td>1,600</td> <td>340</td> <td>100</td> <td>60</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.2 แผนการดำเนินการในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ยังไม่มีกำหนดการลงพื้นที่ เนื่องจาก ยังมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างน้อย โดยวางแผนลงพื้นที่หลายแห่งต่อหนึ่งวัน</p>	หน้ากากอนามัย (แพ็ค)		เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ (หลอด)		สบู่ (ขวด)		มอบ	คงเหลือ	มอบ	คงเหลือ	มอบ	คงเหลือ	340	1,600	340	100	60	540	<p>- ให้ติดตามและสนับสนุนการดูแลกลุ่มเปราะบาง แม่และเด็ก ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>- การแจ้งขอให้สนับสนุนให้กับผู้ด้อยโอกาส ในสถานที่ ชุมชนที่ยังขาดแคลนสิ่งของ</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>
หน้ากากอนามัย (แพ็ค)		เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ (หลอด)		สบู่ (ขวด)																	
มอบ	คงเหลือ	มอบ	คงเหลือ	มอบ	คงเหลือ																
340	1,600	340	100	60	540																
<p>8.</p>	<p>8.1 ข้อมูลการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Platform “Thai Stop COVID” เขตสุขภาพที่ 6 ก่อนการผ่อนปรน พบว่า มีการประเมินทั้งหมด 2,258 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 1,605 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 653 แห่ง Setting ร้านเสริมสวยมีการประเมินมากที่สุด จำนวน 629 แห่ง ส่วน Setting รถสาธารณะ ยังไม่มีการประเมิน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)</p> <p>8.2 จากการประชุมกรมอนามัยที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการจากนายแพทย์บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในแต่ละ Setting บางข้อ ไม่ส่งผลกระทบมากนัก เน้นข้อที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกรมอนามัย 4 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง โดยส่วนใหญ่การประเมินตนเอง 11 Setting ไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่อง การเว้นระยะห่าง มากที่สุด</p> <p>8.3 ข้อมูลการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Platform “Thai Stop COVID” กลุ่มผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 1 พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการ</p>	<p>- ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ Setting สามารถนำข้อมูลความแตกต่างระหว่าง Platform “Thai Stop COVID” และ Platform “ไทยชนะ” ไปใช้และส่งต่อให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ให้เตรียมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 เตรียมข้อมูลแผนงานโครงการที่มีความสำคัญและนัดหมายกลุ่มงานประชุม</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>																		

<p>ประเมินมากที่สุด จำนวน 2,212 แห่ง ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 4 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต พบว่ามีการประเมิน จำนวน 1,146 แห่ง แบ่งเป็น จ.ปราจีนบุรี จำนวน 356 แห่ง , จ.ชลบุรี จำนวน 277 แห่ง , จ.สมุทรปราการ จำนวน 242 แห่ง ,จ.ระยอง จำนวน 110 แห่ง , จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 69 แห่ง ,จ.จันทบุรี จำนวน 58 แห่ง , จ.สระแก้ว จำนวน 17 แห่ง และ จ.ตราด จำนวน 17 แห่ง โดย Setting ที่มีการประเมินมากที่สุด ได้แก่ ร้านเสริมสวย จำนวน 469 แห่ง รองลงมา ร้านอาหาร จำนวน 332 แห่ง และตลาด จำนวน 181 แห่ง</p> <p>8.4 Platform “Thai Stop COVID” เปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการการผ่อนปรน โดยเพิ่ม กลุ่มผ่อนปรนให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แบ่งกลุ่มเป็น 1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต 2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพและสันตนาการ</p> <p>8.5 ความแตกต่างระหว่าง Platform “Thai Stop COVID” และ Platform “ไทยชนะ”</p> <table border="1" data-bbox="172 913 956 1498"> <thead> <tr> <th>Thai Stop COVID</th> <th>ไทยชนะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐานการป้องกันโรค COVID</td> <td>- เพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น</td> </tr> <tr> <td>- ประชาชนไม่สามารถรู้ผลการประเมินของ Setting ต่างๆ ได้</td> <td>- ประชาชนรู้ผลการประเมินของ Setting ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ</td> </tr> <tr> <td>- ได้รับใบ Certificate เมื่อมีการประเมินผ่านทุกข้อ</td> <td>- ได้รับใบ QR Check-in/out</td> </tr> <tr> <td>- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้ทั้ง Setting ที่ยังไม่ผ่อนปรน และผ่อนปรนแล้ว</td> <td>- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้เฉพาะ Setting ที่มีการผ่อนปรนแล้วเท่านั้น</td> </tr> </tbody> </table> <p>8.6 Platform “ไทยชนะ” มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ลงทะเบียนร้านค้าใหม่เพื่อรับ QR Check-in/out 2) จัดการข้อมูลร้านค้า เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวและความหนาแน่นของร้านค้า 3) คั่นหาร้านค้า เพื่อดูผลประเมินตามมาตรการจากผู้ใช้บริการ ดูความหนาแน่น และแผนที่ร้านค้า</p>	Thai Stop COVID	ไทยชนะ	- เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐานการป้องกันโรค COVID	- เพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น	- ประชาชนไม่สามารถรู้ผลการประเมินของ Setting ต่างๆ ได้	- ประชาชนรู้ผลการประเมินของ Setting ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ	- ได้รับใบ Certificate เมื่อมีการประเมินผ่านทุกข้อ	- ได้รับใบ QR Check-in/out	- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้ทั้ง Setting ที่ยังไม่ผ่อนปรน และผ่อนปรนแล้ว	- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้เฉพาะ Setting ที่มีการผ่อนปรนแล้วเท่านั้น	<p>ประเด็น ในวันที่ 29 พ.ค. 2563</p> <p>- ให้อ่างแผนการเตรียมจัดประชุมกับจังหวัด และเชิญสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย โดยใช้ช่องทางออนไลน์ หรือกรณีผ่อนปรนแล้วสามารถจัดในสถานที่ภายนอกได้</p> <p>- ให้ตรวจสอบหัวข้อการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Platform “Thai Stop COVID” ว่าชื่อถูกต้องหรือไม่</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน (ต่อ)</p>
Thai Stop COVID	ไทยชนะ											
- เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐานการป้องกันโรค COVID	- เพื่อป้องกันควบคุมโรคเท่านั้น											
- ประชาชนไม่สามารถรู้ผลการประเมินของ Setting ต่างๆ ได้	- ประชาชนรู้ผลการประเมินของ Setting ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ											
- ได้รับใบ Certificate เมื่อมีการประเมินผ่านทุกข้อ	- ได้รับใบ QR Check-in/out											
- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้ทั้ง Setting ที่ยังไม่ผ่อนปรน และผ่อนปรนแล้ว	- ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองได้เฉพาะ Setting ที่มีการผ่อนปรนแล้วเท่านั้น											

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี  
นางสาวพรวิมล นภาคัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

\*\*\*\*\*

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) จัดทำฐานข้อมูลและวางแผนการดูแลทั้งภาพรวมและรายบุคคล และกำหนดลงเยี่ยมพื้นที่สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก</p> <p>1.2 การดำเนินงานเฝ้าระวังการตายมารดาจัดให้มีการทบทวนแผน RCA (Root Cause Analysis) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตายมารดาของเขตสุขภาพที่ 6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการจัดการระบบเฝ้าระวังการตายของมารดาของเขตสุขภาพที่ 6 เน้นถึงการบริการด้านสุขภาพที่กำหนดมาตรฐาน แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะ การจัดการบริการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายคือสตรีตั้งครรภ์เข้าถึงระบบบริการได้รวดเร็ว เพื่อการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ในวันที่ 26 พ.ค. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี</p> <p>1.3 ให้เตรียมความพร้อมของสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร รวมถึงชี้แจงไปยังผู้ปกครองเด็ก ซึ่งกรมอนามัยออกมาตรการและแนวทางและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบงานได้ส่งข้อมูลประสานไปทางไลน์ และนัดหมาย สพต.เข้ารับฟังการเตรียมการเปิด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563</p>	<p>- ให้ติดตามและสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญให้กับพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย</p>
2.	<p>2.1 ติดตามการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” มีการดำเนินการเข้าถึงข้อมูล และได้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้ว และเตรียมความพร้อมการลงประเมินโรงเรียนก่อนการเปิดการเรียนการสอน โดยจะลงพื้นที่ ในวันที่ 25 มิ.ย.63 ในโรงเรียนปัญญานุกูลและอนุบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และมอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมดำเนินการด้วย โดยมอบคุณสิริทศน์ ภาณีบุษย์ และคุณสุภาพร อานมณี</p> <p>2.2 ติดตามเรื่อง กรมอนามัยได้จัดทำคู่มือการเปิดภาคเรียนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน โดยเน้นย้ำ 6 มิติ คือ 1.ความปลอดภัยจากการแพร่การแพร่เชื้อโรค 2.การเรียนรู้ อาจจะต้องทำรูปแบบที่เหมาะสมทั้งที่ห้องเรียน และออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดทำคู่มือตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำ</p>	<p>- ให้ติดตามคู่มือการเปิดภาคเรียนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน และสนับสนุนหมกช่องที่ได้รับจากเอกชนให้กับพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็น</p>	<p>Cluster วยเรียน</p>

	<p>2.3 กิจกรรมรณรงค์ วันดีมีนมโลก วันที่ 1 มิ.ย.63 ได้รับการสนับสนุนเอกชนและให้กระจายของสนับสนุนให้กับพื้นที่ใน 8 จังหวัดที่สามารถดำเนินการได้และในพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) เพื่อสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่และเด็ก ในพื้นที่ จ.ชลบุรี</p>	<p>เวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) เพื่อสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่และเด็ก ในพื้นที่ จ.ชลบุรี</p>	<p>Cluster วยเรียน (ต่อ)</p>
<p>3.</p>	<p>3.1 การขับเคลื่อนคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์การดำเนินงานคณะกรรมการฯรายจังหวัด</li> <li>- วิเคราะห์ภาพการดำเนินงานรายกระทรวงและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน</li> </ul> <p>3.2 การประเมิน YFHS เยี่ยมประเมิน รับรองคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการเยี่ยมประเมิน รับรองคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์</li> <li>- ดำเนินการเยี่ยมประเมิน รับรองคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และสรุปผลการติดตามเยี่ยมประเมินรับรองและรายงานผลการดำเนินการแก่ส่วนกลาง</li> </ul> <p>3.3 การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นระดับจังหวัด สถานการณ์ข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้ง เขตสุขภาพที่ 6 โดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่น และวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์และการแท้งในวัยรุ่นรายจังหวัด/รายเขต นำเสนอและคืนข้อมูล</p>	<p>- ให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในภาพของเขตและเจาะลึกในภาพของ 8 จังหวัดและข้อมูลวิชาการ, การใช้พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ฯ และการคุมกำเนิดกึ่งถาวรตั้งครรภ์ซ้ำ หรือ YFHS จะทำให้เราเห็นถึงปัจจัยความสำเร็จมีประเด็นใดบ้างและประโยชน์ที่จะได้รับและนำเสนอให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	<p>Cluster วยรุ่น</p>
<p>4.</p>	<p>4.1 ได้ลงพื้นที่การนิคม และขับเคลื่อนการใช้ Platform “Thai Stop COVID” ได้ติดตามการส่งหนังสือให้กับพื้นที่พบว่าพื้นที่ยังไม่เข้าใจการดำเนินงาน Platform “Thai Stop COVID” อาจไม่ครอบคลุมและผู้รับผิดชอบจะประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่รับทราบอีกครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ให้กับการนิคมอื่นๆ ด้วย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package ขยายใน 5 จังหวัด</p> <p>4.2 โครงการ 10 ล้านครอบครัว และก้าวทำใจ Season 1 เขตสุขภาพที่ 6 ได้ติดอันดับ 2 ของระดับประเทศ และ จ.ชลบุรีได้ อันดับ 2 รองจาก จ.บุรีรัมย์ โดยผู้รับผิดชอบจะบูรณาการ 2 งานร่วมกัน และมีการเปิดตัววันที่ 10 มิ.ย.63 และเปิดงานทั่วประเทศ วันที่ 15 มิ.ย.63 มีเป้าหมาย จำนวน 55,500 คน</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อน Platform “Thai Stop COVID” ในภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานร่วมกับ 10 package , ก้าวทำใจ Season 2 และการลงพื้นที่ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันดูแลตนเอง ปลอดภัยจากโรค</p>	<p>Cluster วยทำงาน</p>

5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถานมีข้อมูล จำนวน 436 วัด ในเขต 6 ที่ผ่านเกณฑ์ มี จำนวน 252 วัด คิดเป็นร้อยละ 57.84 และวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 184 วัด คิดเป็นร้อยละ 42.20 เมื่อนำมาคัดกรองข้อมูล พบว่ามี 60 วัด ที่ไม่ผ่านรายชื่อ และได้แจ้งให้กับพื้นที่ทราบแล้ว และพบปัญหารายชื่ออำเภอ ในเรื่องการกรอกชื่อสถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด และเมื่อคืนข้อมูล กลับให้พื้นที่ ข้อมูลในส่วนชื่ออำเภอไม่ขึ้นปรากฏในข้อมูล พื้นที่เลยจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ เนื่องจากเป็นการผ่อนปรนระยะที่ 2 และได้ลงพื้นที่จึงจำเป็นที่จะขอข้อมูลที่ระบุชื่ออำเภอ โดยได้ประสานส่วนกลางในการขอข้อมูลรายชื่ออำเภอ รายตำบล ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้สนับสนุนชุดความรู้ ที่สำคัญให้กับพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line และ E-mail เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>- ให้ติดตามเรื่องการคืนข้อมูลรายชื่ออำเภอ การกรอกชื่อสถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ</p>	<p>Cluster วยผู้สูงอายุ</p>
6.	<p>6.1 จากข้อมูล พบว่า มีขยะเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการขยะในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>6.2 การระบายอากาศ ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>6.3 จากการประชุม EOC กรมอนามัย ได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนระยะที่ 2 ว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งกรณีในพื้นที่ลงประเมินแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงประสานกับพื้นที่ให้บันทึกข้อมูลใน Google form ของกรมอนามัย ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงประเมิน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอร่วมประเมินสถานประกอบการด้วย</p> <p>6.4 กรมอนามัยได้จัดทำสื่อ ให้กับคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯ และขอให้ศูนย์ดำเนินการส่งโซเชียลสื่อให้ส่วนกลางตามรายชื่อจากคำสั่งคณะทำงาน EOC ศูนย์ฯ</p>	<p>- ให้คุณชาญศักดิ์ เทพมาลี รวบรวมข้อมูล ปริมาณขยะ รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการขยะแต่ละโรงแรม</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่เหมาะสมเพื่อสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ได้รวบรวมรายละเอียดของผู้มารับบริการ และบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ Google form ที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของคนไข้ ข้อมูลด้านสุขภาพและความเสี่ยงที่คนไข้มี กรณีคนตั้งครรภ์ จะพบปัญหาในการหายใจและเท้าบวม และน้ำเดิน ได้ตรวจสอบในประเด็นที่เสี่ยงและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ในส่วนของเด็ก 0-6 ปี ได้ใช้แบบสอบถาม DSPM เป็นแบบฟอร์มหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเรื่องพัฒนาการเด็ก น้ำหนักส่วนสูงและพฤติกรรม ในเรื่องโรคประจำตัว โภชนาการ ความเครียด และในเด็กอายุ 6-15 ปี จะดูในเรื่องของ</p>	<p>- ให้ปรับการนำเสนอ Power Point ให้กระชับมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นำเสนอในการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 6</p> <p>- ให้บริหารจัดการสนับสนุนชุด gift set กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสิ่งของที่จำเป็น</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>

	<p>พฤติกรรม โดยใช้เครื่องมือ “Triangle Theory questionnaire” จุดแข็ง จุดอ่อนของเด็ก เช่น พื้นฐานอารมณ์ ความเครียด ความก้าวร้าว และสัมพันธภาพกับเพื่อนและสังคม ซึ่งจะแปลผลทำให้ทราบถึงปัญหา และพบปัญหาทั่วไปที่ผู้ที่พักในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ยังปรับตัวไม่ได้ที่ต้องเดินทางไกลและมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ส่งผลให้ร่างกายได้รับผลกระทบ</p> <p>7.2 สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-15 ปี ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่ามีทั้งหมด 69 คน แบ่งเป็น หญิงตั้งครรภ์ 14 คน เด็กอายุ 0-6 ปี 16 คนและเด็กอายุ 6-15 ปี 39 คน โดยพบภาวะเสี่ยง/อาการผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้ 1) มีประวัติแท้ง 2) มีซีสไนรั้งไข่ 3) เนื้องอกในมดลูก 4) มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย 5) ประวัติเบาหวาน ภาวะโภชนาการเกิน 6) เป็นไวรัสตับอักเสบบี 7) รับประทานยาและวัคซีนไม่ครบ 8) จุกแน่นท้องและอาเจียนมีเลือดปนเล็กน้อย 9) ยังไม่ได้ฝากครรภ์ ซึ่งต้องการให้สนับสนุน/คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงครรภ์แต่ละไตรมาส การนับลูกดิ้น ผลกระทบขณะตั้งครรภ์ และยาบำรุงครรภ์</p> <p>Triferdine ส่วนในเด็กอายุ 0-15 ปี พบความเสี่ยง/อาการผิดปกติ ดังนี้ 1) ปากเป็นแผล 2) ท้องผูก 3) ถ่ายเหลว 4) ผื่น 5) สมาธิสั้น 6) เครียด 7) พัฒนาการช้า 8) ภาวะโภชนาการ ซึ่งต้องการให้สนับสนุน/คำแนะนำ ด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการสมวัย และเทคนิคการให้เด็กมีสมาธิ</p> <p>7.2 ได้วางแผนการดำเนินงานในสัปดาห์หน้า ลงเยี่ยมพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง และมอบ Gift Set ประกอบด้วย นม ขนม หนังสือ ของเล่นเสริมพัฒนาการแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็ก</p>		<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ)</p>
<p>8.</p>	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มกิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการ ภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขในรอบที่ 1 พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการประเมินมากที่สุด จำนวน 4,424 แห่ง ส่วนเขตสุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 4 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต มีการประเมิน จำนวน 1,253 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มีการประเมินตนเอง จำนวน 1,012 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 941 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 71 แห่ง 2) ด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ มีการประเมินตนเอง จำนวน 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 16 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>8.2 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มกิจการที่ผ่อนปรนให้เปิดทำการ ภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขรอบที่ 2 พบว่า เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานประกอบการเข้ามาทำการประเมินมากที่สุด จำนวน 991 แห่ง ส่วนเขต</p>	<p>- ให้ติดตามเกณฑ์ของ ไทยชนะ ตาม มาตรการการผ่อนปรนระยะต่างๆ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>



<p>สุขภาพที่ 6 อยู่ลำดับที่ 3 จากในระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต มีการประเมิน จำนวน 99 แห่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มีการประเมินตนเอง จำนวน 46 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 39 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 แห่ง 2) ด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ มีการประเมินตนเอง จำนวน 32 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 31 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>8.3 1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มกิจการเตรียมความพร้อมทำแบบประเมินรอประกาศเพิ่มเติม จากศูนย์บริหารสถานการณ์ ได้แก่ โรงแรมที่พัก รถสาธารณะ สถานศึกษา สำนักงาน ศาสนสถาน ส่งอาหาร พบว่า มีการประเมินตนเอง จำนวน 1,904 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ จำนวน 1,104 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 800 แห่ง Setting สถานศึกษามีการประเมินมากที่สุด จำนวน 1,320 แห่ง</p>		<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน (ต่อ)</p>
--	--	---

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี  
นางสาวพรวิมล นภาคัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จรียาจิรวัดนา